

## ภาพข่าว: CHAYO มอบทุนในสังกัดกรมพระธรรมนุญ ให้โอกาสการศึกษาและบรรเทาวิกฤติโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 1, 2020 13:29



กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--ไออาร์ พลัส

พล.อ.ประชาพัฒน์ วิจนะรัตน์ (กลาง) เจ้ากรมพระธรรมนุญ ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้ มอบทุนการศึกษาแก่นักข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมพระธรรมนุญ เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อย รวมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมในโครงการดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 99 ทุน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขให้แก่สังคมไทย ณ ห้องประชุมกรมพระธรรมนุญ ชั้น 4 เมื่อเร็ว ๆ นี้

### Latest Press Release

#### [สพร. 22 นศ. จัดฝึกอบรมฝีมือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19](#)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (covid-19) หลักล่าสุด...

#### [ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครคัดเลือกอาจารย์และพนักงานราชการ](#)

ในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา รวม 10 อัตรา ตามรายละเอียดต่อไปนี้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา คือ 1. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน...

#### [“ไฟ” พืชเศรษฐกิจทางเลือกที่มีอนาคตในพื้นที่นาร่อง จ.ชลบุรี สร้างมูลค่ากว่า 45 ล้านบาท](#)

นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการสินค้าตามพื้นที่ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6)...

#### [BEM ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563](#)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดสามัคคีสุทธาวาส เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สถานีบางพลัด สายสีน้ำเงิน เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ...